

ชายปากว่า ตาขยิบเป็นไง?

นำเสนอเมื่อ : 16 พ.ค. 2552

ชายปากว่า ตาขยิบเป็นไง?

หลังจากแม่ทัพฝ่ายหญิงว่า “ปากอย่าง โจอย่าง” แล้ว ถ้าให้ยติธรรม คราวนี้จึงถึงเวลาแฉความประพฤติ “ปากว่า ตาขยิบ” ของฝ่ายชายได้แล้วสินะ...ไม่จริงทีเดียวคุณชายทั้งหลายจะน้อยใจเอวาท่าไม้มิเขียนถึงพวกเค้ามั่ง โอ๊ย! เรื่องอย่างนี้ จะพลาดได้หรือ ใครก็หูฝาดร่อยอยู่แล้ว

แต่ก่อนนายาว ขอบอกก่อนตามธรรมเนียมอันน่ารัก (ของผุเขียน ขออย่าว่าคนเขียนน่ารัก 555) ว่า อาการปากกะใจไม่ตรงกันที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ ไม่ใครชวนให้ใครตบตีกัน (เพราะต่อให้จะตบหรือจะกระตบกัน ไม่เห็นต้องอ่านอะไรก็ลงมือกันระ) อีกอย่าง ไม่หนับหนนให้ใครจับผิดใคร, ไม่ไซ่หนุมทุกคนที่ห้าหยั่ง (แต่อาจทำยิ่งกว่านี้...อ่าวเฮ้ย!) แล้วนี่ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์แบบรักใครกลมเกลียว ไปจนแคว้น, แควชอบ หรือไม่รักไม่ชอบ หรือชอบๆรักๆ ก็แล้วแต่จะนิยามกันไป ได้แก่... แต่.....

1. หากหนุ่มคิดจะจีบใครสักคน (ไม่ขอระบุว่าเป็นหญิง, ชาย หรือเพศที่เท่าไรละกัน เขียวจีบไปหะ ยังไงงานนี้ไม่กีดกันความเลิฟอยู่แล้ว) และพูดว่า “เอ...ผมเคยเจอคนที่ไหนมาก่อนน้า?” เฮ้อ ทนไม่ไหวขอชวนทนายเถอะว่า “ซี้ด” จังเยย แต่ถ้านารีจะหุบปาก ไม่แซวอะไรทั้งสิน แกมจะไฟเขียวเปิดทางให้ผานตลอดด้วยซ้ำ

ดังนั้น ในเมื่อเค้าอยากตีสนิทและหวานแสนห แล้วคุณก็ ประสงค์อยาก “เล่นด้วย”...ก็เล่นไปซี ขออวยพรให้สนุกและขอให้เค้ามีเสน่ห์จนชวนหลงใหลได้ปลื้มกันจริงๆเถิด...เพียง! ส่วนหมอยความที่เค้าพูดว่าเคยเจอคนที่ไหนมาก่อนนะหรือ คือ อัยการจี้คุณใจ จึงแต่งเรื่อง ไปงั้น เอ้า...ใช้วิธีต่อแหล่ไปวันๆ เดียวก็มีแฟนเอง...ไม่เชื่อลองดูเถะ อีกอย่าง การที่ซักขึ้นมาแบบนี้เพื่อให้อีกฝ่ายยอมพูดด้วยใดผลนะ กระนั้น หากเค้าเกิดรู้จัก “คนที่อยู่จิบ” มาก่อนจริงๆ ไม่ได้ดูหรือแต่งเรื่อง ก็ไม่ถือว่าโกหกตลบตะและ แต่อาจหวังผลพลอยได้ที่จะยืมกะคุณ หรือใครจี้ก้อย่างเป็นทางการสักทีจะดี

2. ถ้านมกับ “คนที่เค้าพาไปทานข้าว” ด้วยรู้จักกัน ทว่าพอกินกันอ้อมหันุ้สำรมานตะไท เค้าตันพูดขึ้นว่า “เดี๋ยวมายเองนะครึบ แมวันนี้ ไม่ไดพกตั้งค้มามาก แต่ผมจ่ายไ้”...ถาจ่ายไ้ แล้วพูดทำไมเหี้ย?

พวมหมายที่เค้านึกอยู่ในใจนะหรือ หนีไม่พ่น-ตุ้ตสาหลบอกแล้วนะเพย วาพกเงินมานิดเดียว แล้ว (อีกฝ่าย) ยังทำเป็นเฉยอีกหรือ? ช่วยกันออกมั่งสิ-

อย่างวาละ ถ้าเค้า “เบี่ยน้อย หอยน้อย” ก็ควรเอาใจช่วย ถ้า “ใครเกิดมาแล้วรวยเลย” เรื่องไรสนลจะวาจะจ่ายเขาไรละ...เพียงแต่ไม่มาพูดเรื่องเงินทองของนอกกายแวนนี้เพราะ ใครก็อยากกินอ้อม ตั้งค้อยู่ครบ กันทั้งนั้น ยิ่งพูดให้เสียเครดิตตัวเองนี้ กรรมหรือก้านแนหว่า?

3. ถาเค้าเอ่ยชมอีกฝ่ายว่า “คุณเป็นคนดีจัง” หรือ “ผมไม่เคยเจอคนดีอย่างนี้มาก่อนเลย” แปลงวาจตุ ประสงค์ที่เค้าพูดนัย ถ้าเค้าเป็นคนสัปคณูปนิตตเช็กซจนขึ้นสมอง ก็แปลได้ว่า อีตาคณนี้ไม่ใช่คนดีและไม่ จริงใจนะ(ง) แต่ หากเค้าเป็น คนคิดอยากสวางครอบครัว อยากลงหลักปักฐานอยางเป็นเรื่องเป็นราวละก็ จะไม่คิดทำนองนี้ แต่จะกลับตาลปัตร กันเลย เพราะอยากได้สาวที่ดีมาเป็นแมศรีเรือน

ส่วนหนุ่มที่ปลอยสาวดีดี ให้หลุดมือไปนะ เป็นพวกชอบ “พินแล้วทิ้ง” ึงจะ แ่อยากสีกายกันเล่นๆ เออผลออ เค้าอามีเมียแล้วด้วยซ้ำ

4. หากรู้จักกันไม่เท่าไร แล้วทันใดนั้นเค้าก็หลุดปากว่า “ผมรักคุณ” เขียววิวะ... แสดงวาจตุ ประสงค์ที่เค้าพูดนัย ถ้าเค้าเป็นคนสัปคณูปนิตตเช็กซจนขึ้นสมอง ก็แปลได้ว่า “ผมอยากเลื้อยบนตัวคุณงละ...แล้วนงยังทำเป็นเล่นตัวอยู่ไ้”--ตาย ตาย นิดาไม (เป็นคน) เลว คิดแบบนี้ไม่เป็น นะเหี้ย แต่ไปตอวาเค้าก็ไ้ไ้, เพราะรู้อยูวาหนมๆนะ มีฮอโรมนพลุงพลาแดนนี้มากกวาสาฯหลายเทา ส่วนสาวบางคนก็อยากไห้สุมิรักรุงฟูงแรงไซ้มา อี้

5. ถาเค้าอยากรูว “คนที่เค้าจิบ” มีแฟน มาแล้วก็คน? คำถามเหี้ย แฟนใคร, ใครก็อยากรู้ทั้งนั้น ไรไม่จริง ส่วนความหมายนะหรือ เค้าไม่อยากรูหรือวา คุณมีแฟนมาแล้วก็คน (แต่ถาตอบก็ดี) เพราะสิ่งทีอยากรูมากกว่านั้น คือ เค้าเป็นคนทียอดเยี่ยม ขนาดเป็น--ซูปเปอร์แฟนของคุณ--ริไปลาณะเซ แต่เอะ เค้าอยากรูตอริเปลว วา ซูปเปอร์แฟนนั้น เป็นกันไ้ไ้ไ้ไ้? อยา บอคนะเพยวอ อยากรูเอวอ ขาเจงกวาคณอื่นแทนน้า! และไมอยากรูตอวอ ทำไ้ถึงเจงกวาคณอื่น? โอเฮเฮะ หยั่งจี้ ควรแสดงคามเลิศเลอเพอรูฟตอของเค้าออกจริงๆไ้ ไมไซ่อยากไ้รับค่าชมอยางเดียวเขาใจ พอหลังจากที่เค้าไ้ปายเป็น “ซูปเปอร์ แฟน” ของจริงแล้ว เดียวอีกฝ่ายก็กระหน่ำชมเค้าทั้งวันทั้งคืนเองแหละ เอะ หรือจะไห้ชมกันรวตเดียว 7 วัน 7 คืนไ้?

6. หากเค้าพูดว่า “อยากไ้เวลาอยู่กับคุณน้า” ฟังแล้วไรแมนตักจิง นี้อือเป็นความจริงใจมากทีสุดทีเค้าอยากบอกกับ “คนที่เค้าหมายปอง” วา ผมรักคุณเข้าแล้วไ้แล้ว และเค้าหวังด้วยวอ จะไ้รับรักตบจากคุณ ซึงหากรักเค้า ก็เขยเสไปไ้เลย แต่ไมไซ่ อยูกทีพูดขึ้นวอ เยส (ไซ่) นะ ควรพูดไ้งามกวานี้ดูวอ, ซึงก็อยากตื่นขึ้นมาเจอหน้าคุณทุกเขาเหมือนกันละคะ ไ้หวานกันไปก่อน! ส่วนหนุ่มก็อยาทำไห้หลอนเสียใจภายหลังละกันนะฮ้า...เฮ้อ นึกแล้วเขียววาตองลงทาย “เป็นลาง...” อะไรก็เติมกันเอง...อีกเวย